



เปิดโลกปศุสัตว์  
เรื่อง/ภาพ จีระดี มูลสาร

## “มหา’ลัยแพะนานาชาติ กระบี่” สถาบันต้นแบบสร้างงานสร้างเงินสู่ท้องถิ่น

รายได้หลักของชาวกระบี่นอกจากจะมาจากการท่องเที่ยวแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็คือการทำการสวนยางและสวนปาล์ม แต่ด้วยราคาลดลงติดต่อกันส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรสวนยางและสวนปาล์มหายไปกว่าครึ่ง ด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดกระบี่จึงสนับสนุนให้มีการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมเพราะสามารถเลี้ยงได้ทั้งแบบผสมผสานทั่วไปหรือเลี้ยงเป็นฟาร์ม อีกทั้งมีตลาดกว้างและรองรับผลผลิตอยู่ตลอดทั้งปี นับเป็นอีกช่องทางสร้างรายได้เสริมที่ดี



แม้ว่าการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมจะสร้างรายได้เพิ่มได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงทำให้แพะที่เลี้ยงให้ลูกน้อยและมีอัตราการตายสูง อีกทั้งความต้องการของตลาดที่มีมากจนผลผลิตที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หากสามารถขยายการผลิตพร้อมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้เชื่อว่าจะยังเป็นผลดีต่อเกษตรกรอย่างแน่นอน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2558 จึงมีการก่อตั้ง “มหา’ลัยแพะนานาชาติ กระบี่” ขึ้นมาเพื่อยกระดับจากการเลี้ยงหลังบ้านแบบขนาดเล็กไปสู่ระดับฟาร์มในเชิงพาณิชย์

มหา’ลัยแพะเป็นโครงการภายใต้การบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ “ศรีม่องฟาร์ม” อันเป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ โดยโครงการดังกล่าวจะให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่สถานที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานไปจนถึงบุคลากรองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ก้าวไปสู่สมาร์ฟาร์มเมอร์สามารถดำเนินการเลี้ยงแพะอย่างได้ผลจริงตามยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ และมีการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

มหา’ลัยแพะถือเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและบริการวิชาการด้านแพะแห่งแรกของประเทศไทยเปรียบได้กับมหาวิทยาลัยของภาคประชาชนที่เกิดจากความพยายามของคนในพื้นที่จริง เป็นสถาบันที่สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เรียนจบไม่มีการรับปริญญาแต่สามารถนำความรู้ที่ได้มาสร้างงานสร้างรายได้ภายในท้องถิ่น นับเป็นจุดแข็งของมหา’ลัยแพะที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ยังขาดไป โดยหลักสูตรจะแบ่งระดับการศึกษาคล้ายกับการเรียนการสอนทั่วไปทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนคือระดับการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับประถมเพื่อสร้างองค์ความรู้แบบเป็นระบบและเป็นไปตามลำดับขั้น โดยเน้นหลักสูตรที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพะ เช่น การปฏิบัติกรเลี้ยงแพะเบื้องต้น การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา เมื่อพื้นฐานมาได้ก็พร้อมขยับขั้นขึ้นมาที่ระดับมัธยมต้นมีหลักสูตรการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์แพะ การเลี้ยงแพะขุนเพื่อการส่งออก และการจัดการฟาร์มแพะนม ระดับชั้นมัธยมปลายมีหลักสูตรให้เลือกศึกษาอย่างหลากหลายทั้งการจัดการสุขภาพฝูงแพะ การพัฒนาอาหารและคั้นนมคั่ว การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตฟาร์มแพะ การจัดการฟีดชวญอาหารสัตว์มาตรฐานฟาร์มแพะ และระดับมหา’ลัยกับหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจและประกอบการฟาร์มแพะ เหมาะสำหรับการยกระดับฟาร์มสู่การเป็นผู้ประกอบการ

ทางมหา’ลัยแพะจะนำหลักสูตรในระดับต่าง ๆ มาจัดโปรแกรมหลักสูตรให้ตามความเหมาะสม เช่น โปรแกรมหลักสูตร 1 การเลี้ยงแพะด้วยนวัตกรรม 4.0 ประกอบไปด้วยหลักสูตร 1. การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา 2. การฝึกปฏิบัติการเลี้ยงแพะเบื้องต้นหรือการเลี้ยงแพะเบื้องต้น 3. การผลิต

